

ที่ พร ๐๐๒๓.๖/ว

๒๕๗๒



ศาลากลางจังหวัดแพร่

ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปรายสาระสำคัญในพิธีเปิดการประชุมหมู่บ้านแฝกนานาชาติ ครั้งที่ ๗ ณ จังหวัดเชียงใหม่

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๒๕๕๗

ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดแพร่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้กำหนดจัดการประชุมหมู่บ้านแฝกนานาชาติ ครั้งที่ ๗ (The Seventh International Conference on Vetiver : ICV-๗) ภายใต้หัวข้อ “Vetiver for Soil and Water Conservation : in Commemoration of King Bhumibol Adulyadej the Great” ในรูปแบบ Onsite และ Online ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ดังนี้

๑. การประชุมหมู่บ้านแฝกนานาชาติ ครั้งที่ ๗ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ภายใต้หัวข้อ “หมู่บ้านแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

๒. ผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหมู่บ้านแฝกรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอขอความร่วมมือแจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ได้รับทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธานี บุญทด)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น

และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร.๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๒

ผู้ประสานงาน นายกิตติพันธ์ แผงคุณ

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๖
กมล

ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๒๕๖๓



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขที่..... 1931
วันที่ 2๖ มิ.ย. 2566
เวลา.....

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปลงสาระสำคัญในพิธีเปิดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ ๗ ณ จังหวัดเชียงใหม่
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้กำหนดจัดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ ๗ (The Seventh International Conference on Vetiver : ICV-๗) ภายใต้หัวข้อ “Vetiver for Soil and Water Conservation : in Commemoration of King Bhumibol Adulyadej the Great” ในรูปแบบ Onsite และ Online ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เรื่อง สรุปลงสาระสำคัญในพิธีเปิดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

๑. การประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ ๗ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ภายใต้หัวข้อ “หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” (Vetiver for Soil and Water Development : In Commemoration of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great) ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่เครือข่ายหญ้าแฝกนานาชาติได้กำหนดให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินำเสนอสำนักงานเลขาธิการของเครือข่ายหญ้าแฝกประเทศไทย และเครือข่ายหญ้าแฝกร่วมกับสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา กำหนดจัดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ ๗ ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งแบบ Onsite และ Online รวม ๑,๐๙๘ คน จาก ๑๙ ประเทศ ภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน ๓๒ หน่วยงาน นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายเรื่อง แนวโน้มปัจจุบันในด้านการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบหญ้าแฝก การออกแบบลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตเพื่อการประยุกต์ใช้ในด้านสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม และระบบติดตามเครือข่ายหญ้าแฝกนานาชาติ รวมทั้งการนำเสนอผลงานของผู้ได้รับรางวัล การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดแสดงผลภัณฑ์และผลผลิตจากหญ้าแฝก การสาธิตสกัดสีย้อมผ้าจากใบหญ้าแฝกเพื่อย้อมเส้นไหม การอบรมการทำหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกของกลุ่มเครือข่ายคนรักหญ้าแฝก การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก และการศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอต๋อยสะเก็ด และอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

/นอกจาก...

นอกจากเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยังเป็นโอกาสอันดียิ่งที่นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและธรรมาภิบาล การใช้หญ้าแฝก รวมถึงเกษตรกรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในด้านต่าง ๆ ทั้งการอนุรักษ์ดินและน้ำ การเสริมสร้างอาชีพและการพัฒนาต่อยอด ไปสู่งานวิจัยที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกร หรือประชาชนทั่วไป แสดงให้เห็นถึงสายพระเนตรอันกว้างไกล และพระวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงส่งเสริมการพัฒนาและธรรมาภิบาลการใช้หญ้าแฝกอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จอย่างกว้างขวาง และเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ

๓. ผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ดังนี้

(๑) คุณลักษณะการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยการใช้ประโยชน์ของการปรับปรุงดิน ชาวบ้าน ได้ผลผลิตที่เกิดจากการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดิน การนำหญ้าแฝกมาแก้ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน

(๒) การวิจัยขั้นพื้นฐานและการศึกษาทั่วไป โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์หญ้าแฝก ให้แก่หน่วยงานและประชาชน และการประยุกต์ใช้กับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(๓) การควบคุมและบำบัดมลพิษ โดยการฟื้นฟูพื้นที่ที่ถูกรบกวนและปนเปื้อน การฟื้นฟูดิน และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้เกิดระบบนิเวศที่เหมาะสม

(๔) การป้องกันภัยพิบัติ โดยการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของดินในฤดูฝนและการเก็บกัก ความชื้นในดินในฤดูแล้ง

(๕) การฝึกอบรมและเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน การทำหัตถกรรมในรูปแบบของสินค้า ของขวัญ ของชำร่วย เครื่องประดับตกแต่ง การผลิตบรรจุภัณฑ์ จากใบหญ้าแฝก การผลิตน้ำยาฆ่าแมลง

(๖) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG) โดยการพัฒนา ผลิตภัณฑ์และการตลาด บนพื้นฐานของการใช้หญ้าแฝก เพื่อการส่งเสริมคุณภาพดินและสิ่งแวดล้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

โทร. ๐ - ๒๒๔๑ - ๕๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวทิพาภรณ์ ทองคล้าย โทร. ๐๖๓ - ๖๔๐๕๖๕๒